

HĐND HUYỆN KIẾN XƯƠNG

Nâng cao chất lượng giám sát

Phát huy vai trò đại biểu dân cử, Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện Kiến Xương đã dành nhiều tâm huyết, trách nhiệm cho hoạt động giám sát, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND huyện, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của cử tri và nhân dân.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện Kiến Xương đã tổ chức giám sát 11 chuyên đề (trong đó Thường trực HĐND huyện giám sát 3 chuyên đề, các ban HĐND huyện giám sát 8 chuyên đề), tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, những vấn đề cử tri và dư luận quan tâm như xây dựng cơ bản, quản lý và sử dụng ngân sách, quản lý đất đai, môi trường, công tác khám chữa bệnh, giải quyết thủ tục hành chính... Việc tổ chức giám sát bảo đảm quy định của pháp luật, quan tâm và ưu tiên thời gian cho khảo sát thực tế.

Nước năm 2022. Qua giám sát cho thấy Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của đơn vị dự toán cấp 1 trong quản lý ngân sách nhà nước, các khoản thu, công khai trong giáo dục. Việc ban hành văn bản hướng dẫn các trường thực hiện công tác tài chính được triển khai kịp thời, theo các quy định hiện hành. Công tác phối hợp với các đơn vị liên quan của huyện trong xây dựng và tổ chức xét duyệt quyết toán của các đơn vị trường học được bảo đảm. Tuy nhiên, đoàn giám sát cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế và có kiến nghị đối với từng cấp, từng ngành để có biện pháp giải quyết, khắc phục trong quá trình quản lý, điều hành cho phù hợp.

Các ban HĐND huyện tập trung giám sát những vấn đề dư luận xã hội quan tâm như: Ban Pháp chế giám sát việc quản lý, sử dụng đất đai và xử lý vi phạm về đất đai trên địa

bàn huyện năm 2022; Ban Kinh tế - Xã hội tổ chức giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 - 2022. Ông Trương Thành Vinh, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện cho biết: Thông qua giám sát tại Phòng Tài nguyên và Môi trường và trực tiếp tại các xã, thị trấn cho thấy các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành từ huyện đến cơ sở thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý nhà nước về môi trường. Nhận thức và hành động của cán bộ và nhân dân về trách nhiệm bảo vệ môi trường có nhiều chuyển biến. Hiệu lực, hiệu quả công tác công khai, dân chủ. Nội dung giám sát bảo đảm tính thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề nóng, bức xúc được người dân quan tâm. Trên cơ sở nội dung được lựa chọn, đoàn giám sát đã xây dựng kế hoạch, đề cương, chương trình giám sát chi tiết, cụ thể, trong đó xác định rõ mục đích, yêu cầu, phạm vi, đối tượng, địa điểm, thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc của cuộc giám sát. Thành viên đoàn giám sát là những người có năng lực, kinh nghiệm, chuyên môn phù hợp để phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc thảo luận làm rõ những bất cập, tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp khắc phục để thực hiện tốt hơn các nội dung được giám sát.

Bằng nhiều giải pháp thiết thực, HĐND huyện Kiên Xương đã đưa hoạt động giám sát ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động cũng như khẳng định vị trí, vai trò của cơ quan dân cử tại địa phương.



Người lao động trong các doanh nghiệp may ở Kiến Xương có việc làm, thu nhập ổn định.

Khởi dậy sức sáng tạo khoa học kỹ thuật của thanh thiếu niên, nhi đồng

Hai năm một lần, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với các đơn vị tổ chức đã tạo sân chơi trí tuệ cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh, qua đó góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào sáng tạo khoa học kỹ thuật trên địa bàn.

"Làm giấy từ bã mía" là 1 trong 27 mô hình, sản phẩm tiêu biểu được tham gia thuyết trình tại vòng chung khảo cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ VI, năm 2022 - 2023. Đây là mô hình của hai em Nguyễn Xuân Tùng và Phạm Hoàng Long, học sinh Trường THCS thị trấn Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ). Từ bã mía, hai em đã sáng tạo thành nhiều đầu gây mắt vệ sinh nên chúng em suy nghĩ: làm cách nào đó để tận dụng bã mía tạo ra những sản phẩm có ích. Ở trường, trong quá trình thực hành môn mỹ thuật, chúng em được tìm hiểu về cách làm giấy vẽ tranh Đông Hồ và đặc biệt ấn tượng với những tờ giấy vẽ làm thủ công của các nghệ nhân. Xuất phát từ buổi học đó, được sự giúp đỡ của cô giáo tổng phụ trách, chúng em đã quyết



Nguyễn Xuân Tùng và Phạm Hoàng Long, học sinh Trường THCS thị trấn Quỳnh Côi xử lý bã mía để làm giấy.



Tranh vẽ trên giấy làm từ bã mía.

định thực hiện mô hình "Làm giấy từ bã mía". Tranh thủ những ngày cuối tuần, chúng em xin bã mía ở các quán nước để làm nguyên

liệu thực hiện mô hình "Làm giấy từ bã mía". Thông điệp mà chúng em muốn truyền tải đến mọi người là "Không có thứ gì là phế thải, chỉ có sự dụng không đúng chỗ". Ngoài mô hình "Làm giấy từ bã mía" của cô và trò Trường THCS thị trấn

Quỳnh Côi, thời gian qua đã có hàng trăm sản phẩm, mô hình của thanh thiếu niên, nhi đồng tham gia cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh. Cuộc thi do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn, Đài PTTH tỉnh, Báo Thái Bình tổ chức lần đầu tiên vào năm học 2012 - 2013. Đến nay, qua 6 kỳ tổ chức, cuộc thi đã thu hút 753 mô hình, sản phẩm của các em học sinh từ 6 - 18 tuổi ở các cấp học tham gia. Riêng trong cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ VI, năm 2022 - 2023, kết thúc thời gian nhận hồ sơ dự thi (ngày 31/5/2023), Ban tổ chức cuộc thi nhận được 208 sản phẩm tham gia dự thi ở các lĩnh vực: đồ dùng dành cho học tập, dụng cụ học tập, đồ chơi trẻ em, đồ dùng phục vụ giải trí và lĩnh vực khác. Theo đánh giá của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, số với các kỹ thuật, năm nay số lượng giải pháp, mô hình tham gia dự thi nhiều hơn. Một số trường tham gia dự

BAN CHQS THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện



Lực lượng dân quân tự vệ thành phố Thái Bình huấn luyện võ chiến đấu tay không.

ác định xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD) có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, từ đầu năm đến nay Ban CHQS thành phố Thái Bình đã có nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với đặc điểm, tình hình đơn vị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Thượng tá Nguyễn Hoàng Nam, Chính trị viên Ban CHQS thành phố cho biết: Để xây dựng đơn vị VMTD, Ban CHQS thành phố thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện và đấu tranh với các quan điểm sai trái, phản động. Lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố tổ chức phát động và triển khai hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng gắn với các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, tạo khí thế thi đua sôi nổi, giúp cán bộ, chiến sĩ nêu cao ý thức trách nhiệm trong công tác, rèn luyện và tu dưỡng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động. Nội dung các phong trào thi đua đều được gắn với các cuộc vận động lớn trong quân đội và những việc tốt phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nét nổi bật trong việc thực hiện phong trào thi đua quyết thắng những năm gần đây là đã gắn kết chặt chẽ với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các cuộc vận động: "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", "Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông", "Quân đội chung sức tham gia xây dựng nông thôn mới", "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" của địa phương; phong trào xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp...

Trung úy Nguyễn Quang Huy, Ban Tham mưu (Ban CHQS thành phố) chia sẻ: Bản thân tôi luôn tự nhủ phải nỗ lực, cố gắng rèn luyện, tu dưỡng bản thân để trở thành người cán bộ giỏi. Đầu tháng 8/2023, tôi giành

thiệt học nghề cho thanh niên; bàn giao đủ quân số không các cầu lạc bộ toàn quân năm 2023 do Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức. Với tôi, đây là niềm vinh dự, động lực để tôi tiếp tục cống hiến, đóng góp sức mình xây dựng đơn vị VMTD. Tám huy chương vàng môn võ chiến đấu tay không của Trung úy Nguyễn Quang Huy là minh chứng rõ nhất cho kết quả huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Ban CHQS thành phố cho biết thêm: Nhiều năm liên, Ban CHQS thành phố được Bộ CHQS tỉnh, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 khen thưởng trong thực hiện các phong trào, cuộc vận động, nhất là trong xây dựng đơn vị VMTD. Để giữ vững thành tích trên, Ban CHQS thành phố sẽ tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động dự báo, phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu Bộ CHQS tỉnh, Thành ủy, UBND thành phố giải quyết tốt các tình huống xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện, thành phố năm 2023.

TIẾN DAT



Các mô hình, sản phẩm tham gia cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ VI, năm 2022 - 2023.

thi với nhiều sản phẩm như THCS Nguyễn Đức Cảnh (Thái Thụy) 12 sản phẩm, Tiểu học và THCS Quỳnh Sơn (Quỳnh Phụ) 3 sản phẩm, Tiểu học và THCS Hoa Lu (Đông Hưng) 3 sản phẩm, THCS Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) 3 sản phẩm... Qua 2 vòng chấm điểm, Hội đồng giám khảo cuộc thi đã lựa chọn được 80/208 mô hình, sản phẩm vào vòng chung khảo, qua đó thống nhất 51 sản phẩm xuất sắc để trao giải. Đặc biệt, với cuộc thi năm nay Ban tổ chức đã chọn lọc sâu, kỹ lưỡng hơn để chọn những sản phẩm, mô hình thực sự chất lượng qua các vòng thi. Để bảo đảm cuộc thi diễn ra đúng tiến độ và đạt kết quả cao, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã thành lập đoàn công tác gồm cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh cùng các thành viên Ban tổ chức, Ban thư ký làm việc

với phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố kiểm tra, nắm bắt tình hình triển khai cuộc thi và đôn đốc tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ tham gia dự thi. Từ đó giúp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để khởi dậy và phát huy khả năng tư duy, tiềm năng sáng tạo khoa học kỹ thuật của các em học sinh. Bà Trần Thị Hòa, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh cho biết: Để tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh, thời gian tới, với vai trò quan trọng trực, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ động đổi mới phương pháp và đa dạng hình thức tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố làm tốt công tác động viên, khuyến khích các trường hướng dẫn học sinh tham gia dự thi, coi đây là đầu mối quan trọng trong

tuyên truyền, thu nhận hồ sơ dự thi. Cử cán bộ theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các thí sinh tham gia hoàn thiện hồ sơ dự thi theo đúng thể lệ của cuộc thi. Vận động chính các tác giả có sản phẩm tham gia dự thi trở thành tuyên truyền viên tích cực về cuộc thi. Tiếp tục đổi mới công tác đánh giá, chấm điểm sản phẩm, mô hình tham gia dự thi, bảo đảm sản phẩm được đánh giá công bằng, khách quan, khoa học. Kịp thời tôn vinh, khen thưởng đối với các cá nhân, đơn vị, trường học có sản phẩm đạt giải. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan đồng tổ chức cuộc thi tổ chức thành công lễ trao giải cuộc thi vào tháng 11/2023, từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa ý nghĩa của cuộc thi tới thanh thiếu niên, nhi đồng, góp phần phát triển phong trào sáng tạo khoa học kỹ thuật trên địa bàn tỉnh.

THU TRANG